

Chi phí chữa bệnh trĩ và khám trĩ

Cách điều trị trĩ bằng những nguyên tắc tiểu phẫu, những phẫu thuật, áp dụng thuốc cách điều trị hoặc áp dụng các bài thuốc cổ lầy lan thường xuyên khả thi, tùy thuộc căn bệnh trĩ, nguyên do, yếu tố đến kèm, bệnh kèm theo... cùng với cấp độ nặng, nhẹ mà người bệnh đang thấy cần phải.

Theo tham khảo của hội hậu môn trực tràng học việt nam, trĩ chiếm số trường hợp 35-50% các ca bệnh về đại trực tràng nước ta. Mặc dù không cần phải là cấp độ ác tính tuy nhiên trĩ lại ảnh hưởng tới chất lượng sống của người bị bệnh vì khối bệnh trĩ gây nên cảm giác ngứa ngáy nóng rát, cảm giác đau vùng hậu môn, nhất là khi đi vệ sinh. Một vài di chứng nặng nề của trĩ như hoại tử búi bệnh trĩ có nguy cơ gây ra vi rút máu, đe dọa tiêu chuẩn mạng nếu không được **Chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất** điều trị kịp thời.

Bệnh trĩ tại vì thiếu collagen mô đệm ống hậu môn làm mất bản chất đàn hồi gây giãn mạch máu và dây chằng treo bệnh trĩ. Một vài yếu tố như táo bón, ngồi lâu, có thai, rạn nhiều... là những yếu tố thuận lợi chứ không cần là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Trĩ được phân loại thành các căn như bệnh trĩ nội ngoại hỗn hợp. Trĩ có thể đi đến kèm da thừa, nứt, u nhú hậu môn.

Bệnh trĩ là gì?

Trĩ là Giai đoạn căng giãn của Những tĩnh mạch ống hậu môn Tại ứ trệ tuần hoàn Gây nên. Đây là Dạng bệnh hậu môn - trực tràng phổ biến Hiện giờ. Tuy bệnh không Ảnh hưởng Đi đến Đặc tính mạng Tuy nhiên Gây nên Số nhiều Ảnh hưởng Đi tới cuộc sống Cùng với Sinh hoạt hàng ngày.

Căn nguyên Có thể Vì áp lực Khu vực bụng quá mức Bởi vì đứng hoặc ngồi trong Thời điểm dài, béo phì, Có thai Và táo bón kéo dài....

Các [tu vấn bệnh trĩ miễn phí](#) Hiện tượng Cùng với Triệu chứng bao gồm: Đau đớn dai dẳng, sung, Ngứa, Rát Cùng với Xuất huyết Tại Vùng hậu môn.

Có Chủ yếu Giải pháp Cách chữa Bệnh trĩ được Áp dụng hiện nay: Biến đổi chế độ ăn Uống Hoạt động, Dùng thuốc, Tiểu phẫu xâm lấn tối thiểu, Phẫu thuật. Trong đó kết hợp Cách chữa không xâm lấn Cùng với thắt Tầm cao su Có Đơn giản cao trong Trị Trĩ nội độ I-II Chảy máu.

2. Phân Dạng Trĩ.

* Trĩ được phân thành hai loại:

Bệnh trĩ nội: Là Các khối phòng (búi trĩ) phát triển bên trong hậu môn trên đường lược. Bạn Có nguy cơ không nhìn Gặp hoặc cảm Gặp chúng, Đôi Lúc chúng Có thể lòi ra Ngoài qua hậu môn thành Đã từng búi.

Trĩ ngoại: Là Các khối phòng phát triển Bên ngoài hậu môn dưới đường lược. Bạn Có thể nhìn Bất gặp Cùng Nhận dạng được chúng, cũng Đã có Lúc Tại dưới lớp da không nhìn Gặp. Bệnh trĩ ngoại Đôi Lúc Bị huyết khối Gây ra tắc mạch Cùng với vô Cùng với Đau.

* Trĩ được chia thành 4 cấp độ:

Độ 1: là Tình hình búi Bệnh trĩ nhỏ bên trong hậu môn Cùng không nhìn Thấy được.

Độ 2: Bệnh trĩ nằm bên trong hậu môn Nhưng sa ra Ngoài ống hậu môn Lúc Đi cầu Và tự co lên, Có khả năng Gây Nóng rát Và Ra máu.

Độ 3: Bệnh trĩ sa ra Phía ngoài hậu môn Lúc Đi vệ sinh không tự co, Cần Áp dụng tay đẩy vào.

Độ 4: sa ra Bên ngoài không thể ấn vào được.

Căn nguyên Gây Bệnh trĩ

Căn nguyên chính xác Gây ra bệnh Bây giờ chưa được xác định Rõ Cùng với Thường xuyên được phát triển Ở Các Người bệnh Đang có Các yếu tố thuận lợi làm Tăng áp lực trong trực tràng Gây ra chèn ép vào Hệ thống tĩnh mạch Khu vực hậu môn, làm cản trở máu tĩnh mạch trở về Cùng Do đó máu tĩnh mạch đọng lại Cùng với tĩnh mạch giãn ra tạo thành búi Trĩ. Búi Trĩ này sẽ to dần lên Cùng với thời ra Phía ngoài Nếu Các yếu tố này tiếp diễn.

Các yếu tố thuận lợi bao gồm:

Độ tuổi

Táo bón mãn Đặc tính hoặc tiêu chảy

Thời kỳ Có chữa

Di Truyền nhiễm

Đi ngoài Khó, Cần phải rặn Số nhiều

Chức năng đường ruột kém, Thường xuyên Phải Áp dụng thuốc nhuận tràng, thụt hậu môn

Ngồi Đi cầu quá lâu trong nhà Tắm (đọc sách báo ...)

Các Dấu hiệu CỦA Trĩ

Nếu bạn Bắt gặp Mọc Các Triệu chứng Dưới đây, bạn Có nguy cơ đang Mắc trĩ:

Xuất huyết Lúc Đi đại tiện

Xuất hiện Những khối thò ra Ngoài Khi Đi đại tiện

Ngứa Khu vực hậu môn

Cảm giác đau

Nổi Những khối cứng nhỏ Ở rìa hậu môn

Chữa bệnh trĩ mất bao nhiêu Tiền

Chữa trị Bệnh trĩ

1. Cách chữa nội khoa

Chữa trị nội khoa được Áp dụng cho Trĩ độ I Cùng với Phần lớn là Bệnh trĩ độ II.

Chế độ ăn Số đông chất xơ (rau quả, bột mì, ngũ cốc) Và Các chất làm mềm phân, Dùng thêm nước.

Kiểm chế rặn Lúc tống phân Giúp Phòng ngừa Sự sa Bệnh trĩ.

Ngâm hậu môn trong nước ấm ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 phút. Dùng Các thuốc đặt hậu môn, Những thuốc Tăng cường thành mạch.

Đừng vội cho rằng Ra máu hậu môn-trực tràng bao giờ cũng Bởi Trĩ. Phải Kiềm trừ ung thư bằng chụp Cùng soi đại tràng.

2. Cách chữa ngoại khoa

2.1. Những can thiệp Thủ thuật

Thắt dây chun là Giải pháp Tốt hơn hết cho Trĩ nội độ I Và II (không Áp dụng cho Bệnh trĩ ngoại). Bác sĩ sẽ báo trước cho bạn là Khi Trĩ rụng, Từ ngày 6 Tới ngày 10 Có khả năng Bị Xuất huyết nhẹ. Nếu như bạn Bị mắc Cảm giác đau, bí tiểu Cùng sốt thì Nên Tới [Phòng khám chữa bệnh trĩ](#) lại Để Dạng trừ một hội chứng Vi rút của đáy chậu.

Tiêm xơ chỉ định cho Bệnh trĩ độ I Cùng độ II, nhất là cho Người nhiễm bệnh Bị mắc suy Giảm miễn dịch hoặc Bị bệnh đông máu. Phẫu thuật tiêm xơ sẽ Thực thi bằng Cách thức bơm 1 - 2 ml chất làm xơ, là phenol 5%, quinine, urea hydrochloride, polidocanol hay natri tetradecyl sulfate, tiêm bằng kim dưới lớp niêm mạc của búi Trĩ.

Quang đông hồng ngoại chỉ định cho Trĩ độ I, II.

Đốt lase búi Trĩ chỉ định cho Bệnh trĩ độ II.

Lưu ý: Những can thiệp Thủ thuật này Cần được Tiến hành Ở Các Bác sĩ chuyên khoa Cùng với Cần phải được Tiến hành Ở Những Bệnh viện.

2.2. Những can thiệp Tiêu phẫu

Cắt búi Bệnh trĩ trực tiếp theo Các Phương án Miliant Morgan, Feguson hay White heat dành cho Các Trĩ nội độ III Cùng độ IV, Những Trĩ hỗn hợp hay Bệnh trĩ Đang có Di chứng. Việc cắt trực tiếp Những búi Trĩ sẽ làm mất lớp đệm ống hậu môn Nên Gây cho Người bệnh Mắc són phân. Thêm vào Như là Việc can thiệp trực tiếp vào búi Bệnh trĩ sẽ làm tổn thương Các đầu mút thần kinh Vùng ống hậu môn sẽ làm cho Người bị bệnh Đau đớn kéo dài.

Trong 10 - 20 năm trở lại đây, Các Bác sĩ tư vấn Thực thi Các Tiểu phẫu không can thiệp trực tiếp vào búi Bệnh trĩ mà chỉ can thiệp vào phía trên đường lược Cùng với không Để mục đích cắt bỏ Những búi Bệnh trĩ. Biện pháp của Những Phương hướng này là Hạn chế lượng cấp máu Tới búi Trĩ Cùng cố định búi Bệnh trĩ trở lại Nơi giải phẫu bằng Dụng cụ thiết bị hay Những đường khâu.

Phẫu thuật Longo chỉ định cho Các Trĩ nội độ II, III Cùng Trĩ Cờ. Cách là Áp dụng công cụ khâu Tầm Để cắt bỏ một khoanh niêm mạc Khoảng 2 cm Đến 5 cm trên đường lược Và đặt Các đinh rập Nhằm khâu lại niêm mạc. Những mạch máu Đi tới Các búi Bệnh trĩ cũng Mắc khâu cắt, góp phần làm cho Những búi Trĩ teo nhỏ lại.

Ưu điểm: Rất ít Đau đớn (vì phía trên đường lược Đã có rất ít Những Bộ phận cảm thụ cảm giác), Người bệnh Có khả năng ra viện sớm 1-2 ngày Sau đây mổ, Cùng sớm trở lại Cùng Hoạt động Thông thường.

Nhược điểm: Khó giải quyết Các Tình huống Bệnh trĩ hỗn hợp kèm sa niêm mạc trực tràng quá nhiều; Giá máy bấm nối chuyên dụng còn cao.

Trị Bệnh trĩ Hiệu quả Như nào

Phẫu thuật Longo rất ít Đau Người nhiễm bệnh Có thể ra viện sớm 1-2 ngày Như sau mổ, Cùng sớm trở lại Cùng với Hoạt động Bình thường

Tiểu phẫu khâu triệt mạch Bệnh trĩ dưới Phương thức dẫn của siêu âm doppler (THD) chỉ định cho Trĩ nội Khoảng độ I Đi đến độ III. Mục đích là cắt nguồn động mạch chạy dưới niêm mạc Để Đến Các đám rối Bệnh trĩ làm cho Các búi Bệnh trĩ teo nhỏ lại. Áp dụng Dụng cụ Doppler Nhằm xác định Những động mạch Bệnh trĩ, Sau này thắt Các động mạch này bằng Các mũi khâu 2 - 3cm trên đường lược. Những búi Trĩ sa Về sau sẽ được cố định lại vào trong ống hậu môn bằng Những đường

khâu vát theo chiều dọc của ống hậu môn. Phương pháp này Hiệu quả, an toàn, Nhanh chóng Cùng ít Đau đớn Sau đây mô. Nhưng, Có Tình trạng Những mạch Bệnh trĩ Mặc bỏ sót.

Những Đề ý Sau khi Chữa Bệnh trĩ

1. Sau khi Mổ trĩ Cần phải ăn gì?

Trong vài ngày đầu tiên Sau Tiểu phẫu, Người bệnh Cần ăn theo chế độ ít dư lượng Cùng với Những Loại ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh Cùng trái cây; Ăn Thức ăn lỏng như súp, nước trái cây, phở gà Nhằm Phòng tránh Giai đoạn buồn nôn, nôn mửa Cùng với táo bón; Ngăn chặn Các Thức ăn Gây ra táo bón như Các sản phẩm Từ sữa, thịt đỏ, Đồ ăn chế biến sẵn như bánh pizza, đồ đông lạnh, mì ống Cùng Những sản phẩm đường như bánh ngọt, bánh nướng, bánh rán Cùng đồ Uống Có chứa caffeine. Khi đã phục hồi, Người mắc bệnh Cần phải duy trì chế độ ăn giàu chất xơ Và Dùng đủ 2 lít nước mỗi ngày Bác sĩ khuyên.

Thực đơn hàng ngày cho Người mang bệnh Trĩ, Nên Có chế độ ăn Sử dụng Như thế nào Nhằm Kiểm chế cũng như Giúp cho cải thiện bệnh cho người Bị Trĩ.

chưa bệnh trĩ tại nhà

Bổ sung chất xơ trong chế độ ăn là một trong Các Phương pháp Để Phòng ngừa Bệnh trĩ tái phát.

2. Làm gì Nhằm Ngăn chặn Trĩ tái phát Sau khi điều trị?

Tăng cường chất xơ: Để Kiểm chế Bệnh trĩ tái phát trở lại, Người mang bệnh Cần kiểm soát chế độ ăn Dùng bằng Nguyên lý Sử dụng đủ 2 lít nước mỗi ngày; Nâng cao lượng chất xơ Nhằm thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh Và Đều đặn, đồng thời

Hạn chế tảo bón, tiêu chảy. Các Thực phẩm giàu chất xơ tốt cho Việc Ngăn ngừa Bệnh trĩ tái phát như rau sống, ngũ cốc nguyên hạt, cám lúa mì, Các Loại trái cây Cùng với Những Loại đậu...

Quản lý cân nặng Tại mức hợp lý: Bệnh béo phì là một yếu tố góp phần Gây nên Trĩ Là do Đã có Quá trình gia Tăng áp lực đặt lên Các tĩnh mạch của trực tràng, hậu môn, Dẫn tới sưng Cùng Viêm. Do vậy, Người bị bệnh Cần quản lý cân nặng Ở mức hợp lý Nhằm Đề phòng Bệnh trĩ tái phát.

Không rặn, ngồi lâu Lúc đại tiện: Rặn quá mức là một Căn nguyên Gây nên Trĩ hoặc làm bệnh tái phát. Bên cạnh đó, Việc ngồi bồn cầu quá lâu cũng làm Tăng áp lực lên trực tràng Và hậu môn Gây Nguy cơ tái phát Trĩ.

Những Thắc mắc về Chữa Trĩ Cùng với [Chi phí cat tri](#):

1. Trĩ Có Cách điều trị dứt điểm được không?

Trĩ Có nguy cơ Cách điều trị dứt điểm Tuy nhiên cũng dễ tái phát. Qua đó, Khi đã Chữa Trĩ dứt điểm, Bệnh nhân Nên Quan tâm Đến Các Phương pháp Ngăn chặn Khả năng tái phát Bệnh trĩ như đã nêu Ở phần trên.

2. Tiều phẫu Bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền?

Chi phí Mổ trĩ hết bao nhiêu Tùy vào Căn Tiều phẫu mà bạn được chỉ định, đồng thời Tùy theo Nơi bạn Chọn làm Thủ thuật. Do vậy, muốn biết Rõ Thủ thuật Trĩ Bao nhiêu tiền, bạn Nên hỏi trực tiếp Vị trí mà Mình muốn đăng ký dịch vụ.

3. Chữa Bệnh trĩ không Nên Phẫu thuật Đang có Đơn giản không?

Phụ thuộc vào Căn Bệnh trĩ Và Mức độ Bệnh trĩ mà Vấn đề Trị bằng Phẫu thuật hay không Thủ thuật Có Hiệu quả hay không.

Ví dụ, Với Bệnh trĩ nội độ I Cùng II thì Vấn đề Trị bằng Phẫu thuật xơ hóa sẽ mang Đi Nhanh chóng cao mà không Cần phải phẫu thuật; Với Trĩ cấp Tiêu chuẩn nặng, Gây phù nề Cùng với hoại tử thì Phải Tiểu phẫu Do Những Thủ thuật không mang lại Đơn giản cao.

4. Cách chữa Bệnh trĩ mất bao lâu?

Thời gian Chữa trị Bệnh trĩ dài hay ngắn tùy thuộc Cùng Kiểu Bệnh trĩ, Tình hình cũng như Hướng Điều trị. Với Đa số Các Chứng Phẫu thuật Và Cắt trĩ thì chỉ Khi đã làm Thủ thuật Kiểu bỏ Trĩ xong là bệnh được Chữa khỏi Và Người bệnh Phải 1-2 tuần Như sau Tiểu phẫu Để phục hồi, Quan hệ Thông thường. Với Việc Trị bằng thuốc bôi hoặc bài thuốc cổ Lan nhiễm thì Giai đoạn khỏi bệnh Có khả năng kéo dài Từ nửa năm Tới vài năm.

5. Bác sĩ Trị Trĩ giỏi Tphcm là ai?

Bác sĩ tư vấn Nguyễn Văn Hậu là Bác sĩ tư vấn đầu ngành về Hậu môn, trực tràng Cùng hơn 30 năm Kinh nghiệm, đã Điều trị thành công cho hàng ngàn Người mang bệnh trong nước. Bác sĩ tư vấn Hậu Từng nhận Số nhiều bằng cấp, chứng chỉ, giải thưởng trong Cùng với Phía ngoài nước, cũng như Có Đa số công trình Tham khảo Mọc tiếng được đăng tải trên Các tạp chí y khoa của Việt Nam Cùng với nước Bên ngoài. Phòng khám Đa khoa hà nội đang được biết Đi tới là đơn vị Điều trị Bệnh trĩ đáng tin cậy Chủ yếu Hiện nay dưới Sự Thực hiện của Thạc sĩ, Chuyên gia chuyên khoa Nguyễn Văn Hậu.

6. Khám cận thận Cùng Cách chữa Phẫu thuật trĩ Ở Cơ sở y tế nào tốt?

Hiện giờ, Việc Khám kỹ càng Bệnh trĩ đã trở Cần phải Đơn giản Và Phần đông Quyết định hơn cho Người bị bệnh Vì Sự Mọc của Phần nhiều Bệnh viện Và Phòng khám. Song bạn Cần tìm Đi tới **[chất lượng phòng khám Thái Hà](#)** Đảm bảo Nhằm Kiểm tra hoặc/và Cách điều trị Để Uy tín an toàn, Nhẹ nhàng cao, phục hồi nhanh Cùng với ít Nguy cơ Hệ quả. Hoặc Nếu như Đã có Hệ quả xảy ra, bạn cũng được Chăm nom xử lý kịp thời Để Phòng tránh rủi ro.

https://laichau.gov.vn/upload/2000066/20220105/bt111_d61cf.pdf

<http://vpubnndonggiang.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/202215/bt112.pdf>

<http://daiphuocson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt113.pdf>

<http://dienban.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/202215/bt114.pdf>

[http://www.khuyennongqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt115.p
df](http://www.khuyennongqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt115.pdf)

<http://www.huyenuythangbinh.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt116.pdf>

<http://namtramy.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt117.pdf>

<http://pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt118.pdf>

<http://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/1/bt119.pdf>

[https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDap/Attachments/6220/138p
hong-kham-tri-1.htm](https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDap/Attachments/6220/138p-hong-kham-tri-1.htm)

<http://qlkh.ued.udn.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413672879.htm>

<https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/chua-benh-tri-o-ha-noi-va-cat-tri-het-bao-nhieu-tien/>

<http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=1449>

<http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2705>

<http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=12230>

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=6221

<http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=8071>

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/dichvucong/lists/hoidap_dkdautu/dispform.aspx?id=3217

<http://benhvienquandanytpct.vn/H%E1%BB%8F%C4%90%C3%A1pS%E1%BB%A9cKh%E1%BB%8F/tabid/1640/ch/27683/Default.aspx>

<https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/noidunghoi-tvkhcn.aspx?IDCauHoi=1394>

<http://ytelongmy.vn/H%E1%BB%8F%C4%90%C3%A1p/tabid/2242/ch/27722/Default.aspx>

<http://ttytcholach.vn/H%E1%BB%8F%C4%90%C3%A1pS%E1%BB%A9cKh%E1%BB%8F/tabid/838/ch/27723/Default.aspx>

<https://stc.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=143>

https://stc.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/Attachments/143/FileCauHoi_bt12005012022155539.pdf

<https://stnmt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=971>

https://stnmt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/Attachments/971/FileCauHoi_bt12105012022155806.pdf

<http://bvqdydongthap.vn/hoi-dap-suc-khoe/tabid/564/ch/27726/Default.aspx>

<https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20220105040623-bt122.pdf>

<https://phs.vn/faqDetail?id=793>

<http://tтыcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=222479>

http://gdsr.mof.gov.vn/noidung/hoidap/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=d147a646-e7fe-4106-9eb8-c947bd065077&View=335aaf1f-c938-4473-9928-711a6d0d1805&ID=10002

<https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/phong-kham-tri-16413665102.htm>

<https://pctt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/phong-kham-tri-16413665513.htm>

<https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/phong-kham-tri-16413667054.htm>

<http://doanhnghiephatinh.vn/upload/tailieu/phong-kham-tri-16413667195.htm>

<http://moitruongdothi.hatinhnet.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413672711.htm>

<http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413672982.htm>

<http://xahuonglong.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413673093.htm>

<http://lienhiephoikhkt.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413673214.htm>

<https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413673345.htm>

<http://baotang.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/2022-01-05980547-tai-lieu6.htm>

<https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413673667.htm>

<http://sbv.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/dia-chi-kham-tri-16413668288.htm>

<http://aarhus.kg/questions/medical-examination-and-treatment-costs-in-hanoi>

<https://jvsakaeo.go.th/question/hemorrhoid-clinic-in-hanoi-and-the-cost-of-hemorrhoid-treatment-in-hanoi/>

<http://thammynangnguc.org/question/phong-kham-chua-benh-tri-va-chi-phi-cat-tri-o-ha-noi>

<https://stackoverflow.com/questions/70603915/phong-kham-chua-benh-tri-va-cat-tri-het-bao-nhieu-tien>

<https://tuyensinhvnu.edu.vn/question/chua-benh-tri-o-ha-noi-va-chi-phi-chua-benh-tri-o-ha-noi/>